

PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SỰ BỨT PHÁ MẠNH MẼ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI

ĐẶNG VĂN HUẾ

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình

Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của ngành trồng trọt, thông qua việc thực hiện các chương trình mục tiêu trọng điểm của ngành, trong những năm qua chăn nuôi tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Nếu nói chăn nuôi mang tính đột phá trong nông nghiệp thì sự phát triển về chất lượng và giá trị là sự bứt phá mạnh mẽ của ngành này. Nhờ đó giá trị chăn nuôi của tỉnh tăng liên tục qua hàng năm và đến năm 2010 đạt 448.500 triệu đồng (tăng gần 58% so với năm 2005, chiếm 44,5% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp (tăng 9,2% so với năm 2005); sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng nhanh từ 27.000 tấn năm 2005 lên 44.461 tấn năm 2010. Quy mô, chất lượng đàn gia súc, gia cầm đã được nâng cao một bước; cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Có thể nói, đánh dấu sự tiến bộ của ngành chăn nuôi trong thời gian qua là sự đổi mới về chất của cơ cấu đàn vật nuôi; các giống gia súc, gia cầm đã thoái hóa, năng suất chất lượng thấp được thay bằng các giống tiên bộ kỹ thuật có tiềm năng năng suất cao, chất lượng thịt và giá trị hàng hóa cao. Trong đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006 - 2010 phản ánh khá đầy đủ những việc đã làm được. Đó là sự tập trung sức cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò địa phương theo hướng Zebu hóa, thông qua nguồn vốn chính sách hàng năm để hỗ trợ công tác thụ tinh nhân tạo và nhảy trực tiếp, làm cho tỷ lệ bò lai ngày một nâng lên và đạt 21.145 con vào năm 2010 (chiếm 16,9% tổng đàn bò). Để thúc đẩy việc phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng chất lượng và sản xuất hàng hoá tập trung, năm 2009 tỉnh đã đầu tư xây dựng Trại giống bò Phương Hạ (thuộc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh) với quy mô ban đầu 100 bò cái lai sinh sản.

Hiện đàn bò phát triển tốt, đã đẻ được gần 50 bê lai, thành công của trại là cơ sở để mở ra các trại bò lai hướng thịt có quy mô trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các hộ nuôi dê du nhập nhiều đực giống lai Bách thảo, có ưu thế về tầm vóc để cải tạo đàn dê cỏ địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trong nuôi dê thương phẩm.

Đàn lợn phát triển theo hướng nạc hóa, ngoài các giống lợn nuôi thịt F1, nhiều giống lợn tốt trên thế giới như: Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain... đã được du nhập, nuôi phổ biến ở tỉnh ta và cho lai để tạo ra dòng lợn thương phẩm 4-5 máu ngoại; hiện



Mô hình nuôi lợn siêu nạc bằng công nghệ cao ở Công ty Lệ Ninh

tỉnh ta có đàn lợn nái ngoại 3.370 con (chiếm 6,7% tổng đàn lợn nái). Công tác quản lý Nhà nước về chất lượng giống vật nuôi được quan tâm hơn, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố bình tuyển chất lượng đàn lợn giống, nhất là đối với lợn đực giống. Thông qua kiểm tra, đánh giá hội đồng đã yêu cầu các cơ sở dịch vụ thụ tinh nhân tạo và nhảy trực tiếp lợn loại thải, thay thế những đực giống không đạt tiêu chuẩn làm

(Xem tiếp trang 36)

PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 29)

cho chất lượng đàn giống được nâng lên. Hiện 95 cơ sở nuôi lợn đực giống trên địa bàn tỉnh đã được quản lý, trong đó 137 con đực giống (chiếm 67% tổng số) được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô hàng trăm nái và hàng ngàn lợn thịt, hệ thống chuồng trại hiện đại và được áp dụng các biện pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chất lượng đàn gia cầm đã nâng lên rõ rệt với nhiều hình thức nuôi được áp dụng như: thả vườn, nuôi công nghiệp, bán công nghiệp; đối tượng nuôi ngày càng phong phú, đa dạng hơn, gồm các giống gà Tam hoàng, Lương phượng, gà Sao, gà Ai Cập, vịt siêu thịt Super Meat.... Trong đó, có cơ sở nuôi gà Ai Cập đẻ trứng theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô hàng chục ngàn con như Công ty Thanh Hương, hoặc nuôi đà điều quy mô hàng trăm con như Công ty Hưng Biển. Mặt khác, nhiều hộ quan tâm phát triển giống gà địa phương (còn gọi gà kiến, gà đôi) theo hướng thâm canh để đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, nhất là vào dịp Tết nguyên đán.

Từ hình thức nuôi chủ yếu phân tán nhỏ lẻ, quảng canh, tự cung tự cấp, ngành chăn nuôi tỉnh ta đã chuyển dần sang sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô trang trại (hiện toàn tỉnh đã có 127 trang trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận). Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được áp dụng vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm chăn nuôi được thị trường trong và ngoài tỉnh chấp nhận, nhất là thịt lợn ngoại, nhờ phát triển chăn nuôi đã tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập, nhiều hộ đã vươn lên

làm giàu.

Công tác thú y, phòng chống dịch bệnh ngày càng được chú trọng, các Trạm Kiểm dịch động vật đầu và cuối tỉnh được thành lập và hoạt động 24/24h. Các dịch bệnh nguy hiểm như dịch lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm mặc dù xảy ra ở diện rộng gây thiệt hại lớn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, ở tỉnh ta chỉ xảy ra rải rác ở một số xã nhưng được khống chế, dập tắt kịp thời trong thời gian ngắn. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm. Được sự hỗ trợ từ nguồn vốn chính sách nông nghiệp, 04 cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại Quảng Ninh, Đồng Hới, Quảng Trạch được xây dựng đưa vào hoạt động, tại đây năm 2010 có 44.578 con lợn, trâu, bò được giết mổ thông qua kiểm soát của cán bộ thú y địa phương.

Sự chuyển biến trên cho chúng ta thấy chăn nuôi Quảng Bình trong thời gian qua được chú trọng về chất lượng, giá trị cao và đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2011 và những năm tiếp theo là: Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp gắn với giết mổ, chế biến tập trung, áp dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng cạnh tranh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Để chăn nuôi tỉnh ta phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có, trong thời gian tới rất cần sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa phương, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của người dân, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự đầu tư có hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đ.V.H